

ĐOÀN CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo khái quát với đoàn công tác Tòa án nhân dân tối cao tỉnh hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh thời gian qua...

Cũng trong chiều ngày 27/9, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng thành viên đoàn công tác Tòa án nhân dân tối cao làm việc với tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thái Bình.

Từ đầu năm đến nay, tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã giải quyết trên 3.800 vụ, việc, đạt trên 86%. Trong đó, Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý 717 vụ, việc, đạt trên 82%...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những đóng góp của tòa án nhân dân hai cấp đối với sự phát triển chung của tỉnh. Các cơ quan trong khối nội chính đã chủ động phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của ngành đã đề ra...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh Thái Bình đối với ngành tòa án. Đồng chí ghi nhận những kết quả Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã đạt được thời gian qua...

VŨ THƯ
Đã giải phóng mặt bằng 750m
phục vụ dự án đường vành đai phía Nam

Chiều ngày 27/9, UBND huyện Vũ Thư tổ chức họp nghe báo cáo tiến độ và giải quyết khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình...

Trong tổng số 6,5km toàn tuyến, đến nay huyện đã GPMB được 750m với diện tích 4,18ha ở 4 xã. 100% hộ dân đã nhận kinh phí bồi thường GPMB đối với đất màu và thủy sản.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB dự án. Huyện chỉ đạo các phường, đơn vị chuyên môn tích cực hỗ trợ các địa phương triển khai các thủ tục liên quan...

QUYNH LƯU

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398
Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 27/9
Số ca nặng đang phải thở oxy là 118 ca.
Thái Bình: Đã tiêm hơn 4,23 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19

KHEN THƯỞNG 50 TẬP THỂ, CÁ NHÂN...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Sáng ngày 27/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.

Từ 3 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu với dư nợ hơn 220 tỷ đồng, đến nay Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã triển khai cho vay 11 chương trình tín dụng với trên 88.500 khách hàng còn dư nợ...

Từ số vốn vay được cấp ban đầu, đến nay tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đã tăng gấp gần 14 lần so với khi mới thành lập, trong đó nguồn vốn cần đổi chuyển từ trung ương trên 2.800 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 77,84% tổng nguồn vốn; nguồn vốn huy động tại địa phương được trung ương cấp bù lãi suất gần 722 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 20,06% tổng nguồn vốn.

91.000 lao động được tạo việc làm; gần 95.000 học sinh, sinh viên vay vốn học tập; gần 395.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trên 4.700 ngôi nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ hơn những kết quả đạt được trong 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư, phủ kín đến 100% thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao những kết quả Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Thái Bình đạt được trong 20 năm qua. Để phát huy hơn nữa kết quả đạt được, đồng chí nhấn mạnh các tồn tại, hạn chế trong hoạt động tín dụng chính sách, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh và các huyện, thành phố, các sở, ngành, cơ quan



Đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và UBND các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện ngày càng tốt hơn nữa chủ trương, quan điểm về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH theo Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các cấp, các ngành trong hoạt động tín dụng CSXH; tập trung nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng CSXH; tăng cường chức năng giám sát, phản biện xã hội và trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đối với hoạt động tín dụng CSXH; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với hoạt động tín dụng CSXH; nâng cao vai trò, trách nhiệm của ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH các cấp để chủ động triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả, bảo đảm các hoạt động tín dụng chính sách được thực hiện dân chủ, công khai, đúng đối tượng thụ hưởng. Đối với tỉnh, sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng CSXH; tập trung nguồn lực và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng CSXH trên địa bàn theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong từng giai đoạn; phân đầu đến năm 2030 nguồn vốn ủy thác từ ngân sách tỉnh, các huyện, thành phố chiếm 15% tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng và bảo toàn nguồn vốn; kết hợp đồng bộ thực hiện các chương trình tín dụng với tập huấn, tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ

thuật, tiêu thụ sản phẩm; chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đem lại nhiều tiện ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách. Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh bằng khen mang đồng chữ: "Đoàn kết - Tận tâm - Phát triển vì mục tiêu giảm nghèo bền vững". Tại hội nghị, 50 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP giai đoạn 2002 - 2022 được các bộ, ngành trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng. Phát biểu đáp từ, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh khẳng định: Những kết quả đạt được trong 20 năm qua đã khẳng định vai trò của tín dụng CSXH và Ngân hàng CSXH đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, là công cụ, giải pháp có tính căn cơ, lâu dài để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19. Đồng chí trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ngân hàng CSXH, các bộ, ban, ngành và của tỉnh đối với hoạt động tín dụng CSXH; đồng thời, tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

MINH PHÚC - THANH TÂM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

các vùng: vùng đô thị, vùng kinh tế biển, vùng liên kết phát triển ngoại biên, vùng kinh tế động lực thứ cấp.

Theo số liệu thống kê tỉnh Thái Bình năm 2020, tổng dân số đô thị trên địa bàn tỉnh là 379.996 người, chiếm 20,26% tổng dân số toàn tỉnh; tỷ lệ đô thị hóa thấp hơn mức trung bình chung cả nước (khoảng 40%); tỷ lệ đô thị hóa giữa các huyện, thành phố khá khác nhau, tỷ lệ cao nhất là thành phố Thái Bình, thấp nhất là huyện Đông Hưng.

Hệ thống đô thị tỉnh Thái Bình còn

một số tồn tại, hạn chế về định hướng đô thị; hệ thống quy hoạch đô thị đều đã được lập, tuy nhiên trên thực tế, một số đồ án xuất hiện nhiều bất cập do xu hướng phát triển đô thị thay đổi, thời điểm lập đồ án đã khá lâu; hạ tầng kỹ thuật đã được quan tâm đầu tư xây dựng, tuy nhiên mật độ đường giao thông mới chỉ ở mức trung bình, các tuyến đường có mặt cắt ngang nhỏ từ 1 - 2 làn xe vẫn chiếm tỷ lệ cao; tốc độ phát triển kinh tế tại khu vực đô thị chưa tương xứng với vị thế tiềm năng tại địa phương; công tác

đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh và các dự án vẫn còn gặp nhiều khó khăn do nguồn lực thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu... Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh còn thấp hơn mức trung bình chung cả nước và khu vực đồng bằng sông Hồng; việc phát triển các đô thị trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập, do đó việc xây dựng chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Bình sẽ là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước xác định, kiểm soát các dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị, nâng cao chất lượng đô thị, thu hút các dự án đầu tư... Cần chú ý kiến tham gia của các sở, ngành,

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

tin cậy, quốc tế gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; định hướng công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị sau hội nghị, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của trung ương, của

tiếp cận thông tin, thực hiện hồ sơ được thuận lợi. Các đại biểu đã trao đổi về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; trách nhiệm của người đứng đầu; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin tình hình thời sự trong

TUYÊN TRUYỀN, QUẢN TRIỆT...

(Tiếp theo trang 1)

các văn bản chỉ đạo của tỉnh triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của trung ương và một số điểm cần lưu ý trong các quy định của pháp luật về

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin tình hình thời sự trong

THẨM TRA, XÁC MINH KẾT QUẢ...

(Tiếp theo trang 1)

và thu chi ngân sách trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực; giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tốt. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chỉ đạo toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị UBND huyện Thái Thụy trên cơ sở bám sát đề cương gợi ý, các nội dung trong các chương trình hành động và ý kiến của các thành viên trong tổ giám sát để bổ sung, hoàn thiện báo cáo bảo đảm đúng yêu cầu, chất lượng để ra. Tập

trung rà soát, đánh giá các kết quả đạt được, chỉ rõ những điểm còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp sát, đúng để triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ theo các chương trình hành động trong thời gian tới. Trong đó, tập trung hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà huyện đã cụ thể hóa; trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh cần mạnh dạn đề xuất để có điều chỉnh phù hợp. Phối hợp triển khai xây

dựng, phát triển Khu kinh tế Thái Bình thành trung điểm kinh tế của tỉnh. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động ổn định, hiệu quả. Phát huy hiệu quả các lợi thế của địa phương để phát triển du lịch. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Chủ trọng thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh. Về các đề xuất, kiến nghị của huyện, tổ giám sát sẽ tiếp thu, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền.